

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
เลขรับที่ ๑16
รับวันที่ 21 ส.ค. 2568 เวลา.....น.



3158
21 ส.ค. 2568
11.37

ที่ อว 0603.10/ว 2180

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก 65000

10 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลฯ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โครงการ จำนวน 1 ฉบับ
2. กำหนดการ จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาล เพื่อการรับรองคุณภาพ หรือโรงพยาบาล Reaccreditation โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยการรับรองการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองแล้ว เพื่อกระตุ้นโรงพยาบาลให้ผ่านการรับรองซ้ำตามวงรอบการประเมิน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลได้อย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 21 - 22 เมษายน 2568 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในการนี้ คณะแพทยศาสตร์ จึงขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมในโครงการดังกล่าว โดยลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 9 เมษายน 2568 (รับจำนวนจำกัด ขอปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาที่กำหนด กรณีที่ผู้เข้าร่วมเต็มจำนวน) โดยมีค่าลงทะเบียน 1,300 บาท/ท่าน (รวมค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง) อนึ่ง หากชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เกสเซอร์หญิงกนกวรรณ แพรชว หรือนางทิวานันท์ บุญเรือง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พีระพงศ์ เขียววัฒน์)

รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ ปฏิบัติราชการแทน

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

งานประกันคุณภาพ หน่วยพัฒนาคุณภาพฯ

โทร. 0 5596 5104

โทรสาร 0 5596 5104

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-med@nu.ac.th



ลงทะเบียน

โครงการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลเพื่อการรับรองคุณภาพ หรือโรงพยาบาล Reaccreditation

หลักการและเหตุผล

ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร (HACC: NU) มีบทบาทหน้าที่ในการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล การจัดบริการให้คำปรึกษา เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารวิชาการ และจัดเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงพยาบาลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงพยาบาลในเขตสาธารณสุข 2, 3 มีความก้าวหน้าในการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ และสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลได้อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นหน่วยงานที่มีการประสานความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ซึ่งเป็นสถาบันหลักในการส่งเสริมและกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลในระดับประเทศ ที่ได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการการพัฒนาคุณภาพระดับชาติเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา จึงเป็นเวทีระดับชาติที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ และทำให้บุคลากรของโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศได้รับทราบประเด็นหลักและทิศทางสำคัญในการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (HACC: NU) ได้ปรับเพิ่มบทบาทในการกระตุ้นและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเยี่ยมสำรวจหรือการประเมินซ้ำ ในปีงบประมาณ 2568 จึงได้วางแผนร่วมกันในการจัดโครงการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลเพื่อการรับรองคุณภาพ หรือโรงพยาบาล Reaccreditation ขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยการรับรองการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล กระตุ้นโรงพยาบาลให้ผ่านการรับรองซ้ำตามวงรอบการประเมิน และทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลได้อย่างต่อเนื่องได้ต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ

- 1) เพื่ออำนวยการรับรองการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองแล้ว
- 2) เพื่อกระตุ้นโรงพยาบาลให้ผ่านการรับรองซ้ำตามวงรอบการประเมิน
- 3) เพื่อทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลได้อย่างต่อเนื่อง

วัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการ

- วันที่ 21 -22 เมษายน 2568 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถอำนวยการรับรองการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองแล้วได้
- 2) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถกระตุ้นโรงพยาบาลให้ผ่านการรับรองซ้ำตามวงรอบการประเมินได้
- 3) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลได้อย่างต่อเนื่อง